



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Bế mạc kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV



Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình trong phiên bế mạc kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV.

Chiều ngày 14/6, sau 20 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc của kỳ họp thứ bảy với nhiều nội dung trên tất cả các lĩnh vực: lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng các luật, nghị quyết đã được Quốc hội xem xét một cách thận trọng, kỹ lưỡng, đã cân nhắc đến từng phương án và được thông qua với sự

đồng thuận cao. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Các dự án luật được cho ý kiến tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền và nghĩa vụ

(Xem tiếp trang 4)

VŨ SƠN TÙNG

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Cho ý kiến về dự án Bảo tàng tỉnh

■ Làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn



Đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 14/6, UBND tỉnh họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về hình thức hợp đồng triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tàng tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án Bảo tàng tỉnh. Đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Đổng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành dự họp.

Hiện nay, dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tàng tỉnh đã trình HĐND tỉnh để xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã chuẩn bị các thủ tục để tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc và lập dự án đầu tư.

Ngay sau khi nhận được văn bản của UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư dự án Bảo tàng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã nghiên cứu,

(Xem tiếp trang 4)

PHẠM HÙNG - LƯU NGÂN

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI



Đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc với đại biểu cử tri thành phố Thái Bình.

Chiều ngày 14/6, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố Thái Bình đã tiếp xúc với đại biểu cử tri thành phố Thái Bình trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh và HĐND thành phố. Các đổng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố Thái Bình đã thông báo tới đại biểu cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ tám

HĐND tỉnh khóa XVI và HĐND thành phố. Các đại biểu cử tri thành phố đều nhất trí cao với nội dung, chương trình kỳ họp; đồng thời bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến các lĩnh vực của đời sống.

Đại biểu cử tri đề nghị UBND thành phố quan tâm xây dựng, chỉnh trang đô thị, mở rộng đường giao thông để bảo đảm giao thông đi lại cho người dân; triển khai lát vỉa hè các tuyến đường lớn trên địa bàn phường Tiên Phong

(Xem tiếp trang 4)

ĐÀO QUYÊN

Hội thảo báo đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XXI

Chiều ngày 14/6, Báo Thái Nguyên tổ chức hội thảo báo đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XXI với chủ đề "Báo đảng địa phương tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay". Dự hội thảo có 250 đại biểu đến từ 37 cơ quan báo chí trung ương và địa phương...

Trong những năm qua, báo đảng đã làm tốt những vấn đề mấu chốt trong công tác xây dựng Đảng; tuyên truyền, cổ vũ, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị một cách sâu rộng, nhanh chóng, thường xuyên, thiết thực. Nhiều cán bộ, phóng viên đã tích cực trau dồi kiến thức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, theo kịp xu thế của báo chí hiện đại.

Tại hội thảo, nhiều bản thảo, trần trở đã và đang được các nhà báo mổ xẻ, phân tích, nhất là cách thức thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Cùng với nội dung tuyên truyền thường xuyên, cơ bản, lâu dài, các nội dung tuyên truyền trọng tâm như: tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực đấu tranh, phân bác quan điểm sai trái và những luận điệu xuyên tạc của các thế lực

(Xem tiếp trang 4)

P.V

ĐẢNG ỦY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Chiều ngày 14/6, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, làm tốt công tác dự báo, tham mưu chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tốt các mặt công tác. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kỷ kết và thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với các lực lượng trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn khu vực biên giới biển. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; duy trì thực hiện nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, kiểm soát bảo vệ biên giới; đồng thời tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới có hiệu quả, góp phần xây dựng nền biên phòng vững chắc.

(Xem tiếp trang 4)

TÁT ĐẠT

TIỀN HẢI

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

(Xem trang 2)



Thi công kè mái chống sạt lở đường 7 (DH.35) đoạn qua xã Nam Chính (Tiền Hải).

THÁI THUY

Phòng, chống đuối nước cho trẻ em

(Xem trang 3)

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP 6 tháng đầu năm tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2018

Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019 do UBND tỉnh tổ chức chiều ngày 14/6. Đổng chí Trần Ngọc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh, người phát ngôn của UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ngành; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí của trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh.

6 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP ước đạt

(Xem tiếp trang 4)

MINH HƯƠNG

HỘI VIÊN PHỤ NỮ VŨ THƯ Giúp đỡ 2.235 chi vươn lên phát triển kinh tế

Sáng ngày 14/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ Thư tổ chức sự kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Huyện Vũ Thư hiện có trên 40.200 hội viên phụ nữ. Gần 3 năm qua, chị em tích cực tham gia phát triển kinh tế, hiện có 7.686 phụ nữ trực tiếp tham gia lao động sản xuất, trong đó có 2.000 chị là chủ cơ sở, doanh nghiệp. Phụ nữ toàn huyện đã cùng các cấp, các ngành xóa 159 nhà dột nát cho người có công, hộ nghèo với tổng số tiền trên 5,1 tỷ đồng; tham gia gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong gia đình, làng xã, góp phần đưa toàn huyện có 85,7% số hộ, 88,7% số thôn đạt chuẩn văn hóa. Thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp hội phát động, chị em toàn huyện có hàng trăm mô hình, cách làm hay ở nhiều lĩnh vực như phân loại rác thải, xây dựng nông thôn mới, hũ gạo tình thương... Trong 3 năm, có trên 17.200 phụ nữ trong huyện thiết thực giúp đỡ 2.235 chi vươn lên phát triển kinh tế với số tiền

(Xem tiếp trang 4)

QUỲNH LƯU